

ผลกระทบและความคุ้มค่าจากการตราร่างพระราชบัญญัติ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย
หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งภาคีการพัฒนาจะเป็นผู้ร่วมดำเนินการเพื่อให้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศเกิดผลเป็นรูปธรรม

- ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง
หน่วยงานของรัฐ
- ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย

๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว

ด้านเศรษฐกิจและสังคม

- เชียงบวก

กระบวนการนโยบายสาธารณะของประเทศได้รับการยกระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทการพัฒนา และบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน ส่งผลให้การขับเคลื่อนประเทศพัฒนาไปข้างหน้าได้
อย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน ทั้งในทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม

ผู้ได้รับผลกระทบเชียงบวก

ประชาชนทุกภาคส่วน ภาคีการพัฒนา และหน่วยของรัฐ

- เชียงลบ

ไม่มี

๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจำกัด

ไม่มี

๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ

๔.๑ ประชาชนจะมีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรือเป็น
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด

การปรับแก้ไขพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑
เป็นการยกระดับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการขององค์กร ซึ่งทำหน้าที่หลักในการวางแผนและ
ขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาของประเทศ ซึ่งให้ความสำคัญกับการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศระยะ
ยาว การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติโดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งการพัฒนา
ระบบและกระบวนการติดตามและประเมินผล ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาประเทศ
ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนายั่งยืน ส่งผลให้การดำเนินการของภาครัฐในภาพรวมสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น อย่างมั่นคง มั่นคั่ง
และยั่งยืน

๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด

ในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สศช. คำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติ ความต้องการ และความจำเป็นในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจะอยู่ภายใต้ทิศทางดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจะให้ความสำคัญกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ก่อให้เกิดผลเสียหรือกลายเป็นต้นทุนของคนรุ่นต่อไปด้วย

การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อยเพียงใด

การปรับแก้ไขพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการนโยบายต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแต่ละมิติและแต่ละพื้นที่อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และแท้จริง (Integrated policies for development) รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและส่งเสริมการแปลงแผน/นโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อการวางแผนและการดำเนินการตามแผน สำหรับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชน/ภาคธุรกิจ ทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อยเพียงใด

ในภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมีเป้าหมายหลักเพื่อขยายกำลังและเพิ่มผลผลิตของชาติทุกระดับทั่วทุกท้องถิ่น โดยการเพิ่มผลผลิตภาพ (productivity) และการใช้การพัฒนานวัตกรรมในทุกด้านและทุกระดับจากการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งย่อมเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างแน่นอน

และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาได้มากน้อยเพียงใด

สศช. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้เชิงลึก เพื่อให้สามารถกำหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวได้ โดยการพัฒนาขีดความสามารถด้านงานวิจัยที่เกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอนาคตของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นคลังสมองของสังคมไทย และสามารถสะสมองค์ความรู้อย่างลึกซึ้งและต่อเนื่อง เพื่อใช้สนับสนุนการกำหนดนโยบายการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืนโดยตรง

๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร

การปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะทำให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทั้งหมด มีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการพัฒนาประเทศ

สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด

การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บทที่จัดทำขึ้น จะก่อให้เกิดการบูรณาการแผนต่างๆ ของรัฐ รวมถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ จะทำให้รัฐบาลสามารถควบคุม และลดการสูญเสียบประมาณโดยไม่จำเป็นได้มากขึ้น

๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ ได้แก่

การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะต่างๆ มีการกำหนดตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศไว้ โดยให้หน่วยงานของรัฐต้องรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ต่อ สศช. ภายในระยะเวลาและตามรายการที่ สศช. กำหนด แล้วให้ สศช. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง สศช. ยังสามารถให้ข้อเสนอแนะการพัฒนา/นโยบายต่างๆ แก่ฝ่ายบริหารได้ ซึ่งกลไกดังกล่าว จะทำให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่องและทันสมัยอยู่เสมอ อันจะเป็นประโยชน์โดยรวมต่อประชาชนและสังคม

๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย

ไม่มี เนื่องจากในปัจจุบันการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เป็นหน้าที่ที่หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นอยู่แล้ว

๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อคำนึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชน และการที่ประชาชนจะต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ

มีความคุ้มค่าต่อการใช้ทรัพยากร เนื่องจากหากไม่มีการจัดทำและบูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์เฉพาะด้าน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ สศช. การพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ อาจไม่มีความสอดคล้อง หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้แผนงาน/โครงการต่างๆ รวมถึงแนวทางการพัฒนาในระดับพื้นที่อาจมีความซ้ำซ้อนได้ และไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าได้ รวมถึงการใช้งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่า